

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C)

ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1	นายพินิจ สวัสดิรักษา	ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
2	นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
3	นายประสพพร ทองนุ่น	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง
4	นายอภิรักษ์ ชาวสุข	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
5	นางสาวธัญทิพย์ สีสม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
6	นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
7	นายบุญเกียรติ รักเกต	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
8	นางกนกพร แสงสุวรรณ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
9	นายไชยา ปัญญามงคล	ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
10	นายคณิต ชาระ	ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย รก.ปศอ.ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ
11	นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น	ปศุสัตว์อำเภอจะนะ
12	นายสุรชัย บำรุงโมสิโก	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
13	นางสาววิภารัตน์ ชูเชิด	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รก.ปศอ.เทพา
14	นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ	ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์/ รก.ปศอ.ระโนด
15	นายมนูญ ทิพย์บุญ	ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง/รก.ปศอ.สะเดา
16	นายอุทิศ ศรีเลย	ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง/ รก.ปศอ.รัตภูมิ
17	นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์	ปศุสัตว์อำเภอนาทวี
18	นางสาวสาธินี นิรัตศัย	ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
19	นางสาวโซเฟีย ลือแม	ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม
20	นายคมกฤษ ศิริสวัสดิ์	ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร
21	นางสาวสมณฑา ปาลกวงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
22	น.ส.ณิชากร นวภูษณะกนก	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
23	น.ส.สุพิชญา จินดารัตน์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
24	นางสาวปทุมพร ไชยธาดา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
25	นางสาวกนกวรรณ แสงทอง	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
26	นางนงลักษณ์ รัชชีสว่าง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
27	นางสาวนิศากร ทองบรรจบ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.

**ประธานที่ประชุม** นายพินิจ สวัสดิ์รักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C)

1.1 คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ที่ 37/2567 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C)

ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ที่ 37/2567 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ มี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุก อำเภอ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.2 แผนการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2568 มีทั้งหมด จำนวน 3 แผนงาน คือ

1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย คือ ให้ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 16 อำเภอ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลา

2) จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล เป้าหมาย คือ จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลอย่างน้อย 1 แห่ง

3) การตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป้าหมาย คือ ตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา

จึงได้ประชุม เพื่อติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) รอบที่ 1/2568 โดยให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งรายละเอียดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่อง รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อทราบ

นายบุญเกียรติ รักเกตุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งรายละเอียดดังนี้

ตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ( DLD - C ) มีรายละเอียดการดำเนินงาน คือ

1) มีการกำหนดแผนและแจ้งแผนงาน รอบที่ 1/2568 จำนวน 3 แผนงาน ซึ่งได้ประชุมแจ้งแผนไปแล้ว และในการประชุมครั้งนี้จะแจ้งติดตามผลงาน รายงานผลงาน ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ (Key

Success Factor) และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จำนวน 3 แผน ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ต้อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุกท่านที่ บูรณาการร่วมกันให้ผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามแผน มีรายละเอียด ดังนี้

แผน	รายละเอียดการดำเนินงาน
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป้าหมาย จำนวน 48,000 ราย ผลงาน มีการปรับปรุงจำนวน 58,432 ราย ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 553 ราย เลิกเลี้ยง 2,159 ราย
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด มีการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแจ้งเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ผ่านเครือข่ายผู้นำชุมชน และบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันตามเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีการปรับปรุงระบบ อาจจะทำให้ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ทุกครั้งเมื่อระบบมีปัญหา
2) จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 1 แห่งในตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อสำรองเสบียงสัตว์ไว้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) - การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกตำบล เพื่อจัดตั้งโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล -เจ้าหน้าที่และทีมบูรณาการจัดการด้านแผนงาน ปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี - เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และทำให้เกษตรกรมีเสบียงสัตว์สำรอง ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการคัดเลือกคลังเสบียงได้ 1 ตำบล เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ทำให้มีเสบียงสัตว์ไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดสงขลา
3) การตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีการตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียน ในพื้นที่ 16 อำเภอ จำนวน 117 แห่ง ของจังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่ามีการส่งนมตามจำนวน และไม่พบนมเน่าเสียหรือหมดอายุ เด็กนักเรียน ได้รับการบริโภคนม
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ติดตามการส่งนมในทุกโรงเรียน - ผู้ประกอบการส่งนม ได้ส่งนมตามจำนวนเป้าหมาย และควบคุมอุณหภูมิในถังที่ให้ความเย็นที่ทั่วถึง - คุณครู และบุคลากรของแต่ละโรงเรียน ร่วมกำกับการส่งนม และดูแลให้นักเรียนได้รับการบริโภคนม
	ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่พบปัญหา เนื่องจากมีการส่งนมตามจำนวน ไม่พบนมเน่าเสียหรือหมดอายุ

2) ในปีงบประมาณ 2568 ได้มีการให้จัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ตามนโยบายกรม/กระทรวง/จังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน หรือแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาด้านการปศุสัตว์ตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วน ในพื้นที่ เสนอกรมปศุสัตว์ หรือ จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ และได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ และอนุมัติงบประมาณ

ผลการเสนอโครงการ ได้เสนอ โครงการทำหมันสุนัขและแมว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยส่ง หนังสือไปยังเทศบาลตำบลนาสีทอง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทำหมัน ได้วางแผนการทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาสีทอง ช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2568 ซึ่งจากการประสานเบื้องต้นกับ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาสีทอง ยินดีให้ การสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ขอขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ให้ได้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในรอบการ ประเมินครั้งที่ 2 ก็จะได้ร่วมกันวางแผนการทำงานเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์กันอีกครั้ง

ปิดประชุม 12.10



.....ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางสาวนิศากร ทองบรรจบ)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญเกียรติ รักเกต)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์



.....ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

(นายพินิจ สวัสดิรักษา)

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา